

THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đắm đò; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

2. Công an chỉ đạo các lực lượng cảnh sát, công an huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, lấn đường, tránh vượt, đi ngược chiều; không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; không có thiết bị cứu sinh cho hành khách trên phương tiện thủy; có phương án phòng ngừa, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm minh hành vi đưa xe trái phép; bảo đảm an ninh, trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo

đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 82/CD-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2018.

3. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo, kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông, đặc biệt là các nút giao thông, các đoạn đường có bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế; tăng cường lực lượng tổ chức, bảo đảm giao thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt; có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc, các khu du lịch, khu vui chơi giải trí; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các nút giao giữa đường phụ ra đường chính và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông

của các phương tiện thủy chở khách ngang sông.

4. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện việc thông báo số điện thoại đường dây nóng về vận tải và bảo đảm an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ; đồng thời chỉ đạo, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố về giao thông.

5. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 28/4 đến hết ngày 1/5/2018) về Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh trước 15 giờ ngày 1/5/2018.

Nhận Công văn này, yêu cầu các sở, ngành, các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Hiện nay, toàn tỉnh có 5 huyện, thành phố hoàn thành bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố gồm: Quỳnh Phụ, thành phố Thái Bình, Kiến Xương, Thái Thụy, Vũ Thư. Các huyện: Tiền Hải, Đông Hưng, Hưng Hà đang tích cực triển khai thực hiện, trong đó Đông Hưng và Hưng Hà sẽ tiến hành bầu cử đồng loạt, tập trung vào ngày 22/4; huyện Tiền Hải đang triển khai bầu cử và dự kiến hoàn thành trong tháng 5. Việc bầu cử được các xã chủ động theo thẩm quyền quy định, tổ chức chỉ đạo, thực hiện việc bầu cử ở các thôn diễn ra an toàn, đúng quy trình, thủ tục quy định của UBND tỉnh và kế hoạch của UBND huyện. Chủ tịch UBND các xã đã thực hiện nghiêm túc, bám sát yêu cầu chỉ đạo của UBND huyện, báo cáo đảng ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố. Đảng ủy các xã, phường, thị trấn có nghị quyết chỉ đạo; UBND các xã, phường, thị trấn thành lập ban chỉ đạo của cấp mình; các thôn, tổ dân phố, ban chỉ ủy và ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố chỉ đạo thực hiện các bước công việc theo quy trình bầu cử UBND tỉnh đã ban hành. Nhiệm kỳ này, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo tổ chức kiện toàn ngay sau đại hội chi bộ thôn để thuận lợi cho công tác tổ chức và nhân sự của Đảng, phân công chỉ ủy, đảng viên ứng cử chức danh trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố theo nguồn của chi bộ. Từ tình hình thực tế, nhiều huyện tổ chức thành cuộc bầu cử riêng (để cho các thôn lớn không có điều kiện họp thôn, đủ số người theo quy định, sẽ thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo thẩm quyền) thống nhất trong toàn huyện thực hiện.

ANH ĐÀO

Giải vật tự do toàn tỉnh năm 2018

Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Vũ Thư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Vũ Thư vừa tổ chức khai mạc giải vật tự do toàn tỉnh năm 2018.

Giải năm nay thu hút trên 100 vận động viên đến từ các huyện, thành phố và 30 đô vật nữ của các đội Thái Nguyên, Hà Nam và chủ nhà Thái Bình. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 13 hạng cân gồm 6 hạng cân của thiếu niên và 7 hạng cân của thanh niên. Giải được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 132 năm ngày Quốc tế lao động 1/5 và Đại hội thể dục thể thao tỉnh năm 2018. Đây cũng là dịp tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia giải đấu quốc gia và cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tập luyện, nâng cao sức khỏe để lao động, học tập và công tác.

HOÀNG LANH



Trận đấu của các vận động viên Vũ Thư và Quỳnh Phụ.

Tập huấn phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong điều kiện thời tiết giao mùa.

Tại hội nghị, các chủ hộ chăn nuôi và cán bộ chăn nuôi thú y các xã, thị trấn được thông tin, tuyên truyền về một số đặc điểm, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm trên đàn vật nuôi; cách nhận biết, chẩn đoán, xử lý gia súc, gia cầm mắc một số bệnh thông thường như tai xanh, lở mồm long móng, dịch tả, phó thương hàn, tiêu chảy cấp, bệnh suyễn, cúm...; quy trình thực hiện các biện pháp khử trùng tiêu độc chuồng trại, khu vực chăn nuôi, điểm giết mổ...

QUỲNH LƯU

THÀNH PHỐ Rác thải vẫn đổ bừa bãi

Thực hiện Công điện số 17/CD-UBND về việc xử lý rác thải sinh hoạt, các cấp chính quyền của thành phố Thái Bình đã tích cực vào cuộc trả lại môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp; hầu hết người dân đã có ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi nơi công cộng. Tuy nhiên, gần đây, trên địa bàn thành phố lại tiếp tục phát sinh một số bãi rác thải tự phát gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, gây bức xúc trong nhân dân.

Các tuyến đường Trần Thủ Độ, Ngô Quyền, Trần Quang Khải, Lê Quý Đôn, đường vành đai phía Nam, Chu Văn An... xuất hiện nhiều bãi rác thải tự phát từ rác thải sinh hoạt đến rác thải xây dựng dọc hai bên đường. Nguyên nhân là do các đoạn đường này không có nhà dân ở nên một số đối tượng đổ trộm rác thải xây dựng vào ban đêm, những người dân thiếu ý thức thì tiện đường đi làm chôn theo những túi rác, bao tải rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi dọc hai bên đường mà không quan tâm rằng hành động vô ý thức đó đang làm xấu đi diện mạo đô thị.

Một số hình ảnh trên các tuyến đường của thành phố Thái Bình chụp ngày 12/4.

ĐỨC DÙNG



Rác thải tại đường Ngô Quyền.



Bãi rác tự phát giáp ranh hai xã Vũ Chính - Vũ Phúc.



Rác thải sinh hoạt, xây dựng ngổn ngang trên đường Chu Văn An.



Rác thải xây dựng đổ tràn ra lòng đường Trần Quang Khải.

Nhiều ý tưởng sáng tạo tại cuộc thi tìm kiếm đại sứ văn hóa đọc Thủ đô

(vietnamplus.vn) Sau hơn một tháng phát động (từ cuối tháng hai đến hết tháng ba), ban tổ chức cuộc thi tìm kiếm đại sứ văn hóa đọc Thủ đô (năm học 2017 - 2018) đã nhận được khoảng 58.000 bài dự thi của các bạn học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội.



Đại diện ban tổ chức cho biết, năm nay, số lượng bài dự thi cao gấp 5 lần so với lần đầu tiên cuộc thi tìm kiếm đại sứ văn hóa đọc Thủ đô được tổ chức (năm 2016).

Mỗi bài dự thi giới thiệu về một cuốn mà thí sinh yêu thích nhất và trả lời câu hỏi: "Nếu được chọn làm đại sứ văn hóa đọc Thủ đô, em có kế hoạch gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn?" mỗi thí sinh được gửi nhiều bài dự thi, trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh với một trong hai hình thức (viết hoặc video clip).

"Nhìn chung, các bài dự thi năm nay có sự đồng đều hơn giữa hai hình thức thể hiện (viết/ thực hiện video clip) cả về số lượng và chất lượng. Các em đã có những hình dung cụ thể về hình ảnh, vai trò của một đại sứ văn hóa đọc và đưa ra nhiều ý tưởng khả thi, sáng tạo trong việc lan tỏa tình yêu sách, thúc đẩy phong trào đọc sách," đại diện ban tổ chức cho biết.



Thí sinh được công nhận là đại sứ văn hóa đọc Thủ đô (năm học 2017 - 2018) là thí sinh có cách chia sẻ ấn tượng về sự ham thích đọc sách, hiểu được lợi ích của việc đọc sách và có nhiều ý tưởng sáng tạo, giàu tính khả thi trong việc chia sẻ niềm yêu thích đọc sách tới cộng đồng.

Dự kiến, lễ công bố kết quả và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 26/5 tại phố sách Hà Nội (phố 19/12, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau đó, các Đại sứ Văn hóa đọc sẽ tham gia nhiều hoạt động truyền cảm hứng về việc đọc sách tại Hà Nội.

Cuộc thi tìm kiếm đại sứ văn hóa đọc Thủ đô do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam tổ chức nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách và khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa tình yêu sách đến cộng đồng của các bạn học sinh.

Cháy nhà tại phường Kỳ Bá

Khoảng 8 giờ 55 phút ngày 15/4, tại số nhà 34, tổ 45, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản ở tầng 2 của ngôi nhà. Rất may không có thiệt hại về người.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 50 phút, anh Trần Công Hiếu, tổ 45, phường Kỳ Bá đi đổ rác phát hiện mùi khét, khi ngừng đầu lên anh thấy rất nhiều khói đen bay ra từ số nhà 34. Ngay lập tức anh đã dập cầu dao điện và hô hoán mọi người xung quanh. Sau ít phút, những người dân ở đây đã gọi đến số điện thoại của cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Ngay lập tức, 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường, tham gia chữa cháy. Sau khoảng 20 phút đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Đây là vụ hỏa hoạn thứ hai xảy ra trên địa bàn phường Kỳ Bá trong tháng 4/2018. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

LAN ANH